

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

*

Số 01-NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 22 tháng 11 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHOÁ XII)
thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Qua 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (giai đoạn 1998-2010) và 5 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TU, ngày 11/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế và làm giảm được một số loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trong những năm qua nhìn chung còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, đã xuất hiện nhiều tội phạm mới như: tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, tội phạm liên quan đến người nước ngoài... với tính chất ngày càng mạnh động và liều lĩnh hơn; tình trạng chống người thi hành công vụ và thanh thiếu niên phạm tội có chiều hướng gia tăng.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm nên chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này; quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có mặt còn hạn chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa mạnh; công tác phòng ngừa xã hội, điều tra khám phá án hiệu quả đạt thấp.

Thời gian tới, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Để triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy

đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau:

I- Yêu cầu.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai các biện pháp tích cực và hữu hiệu, phấn đấu kiềm chế và giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm chống người thi hành công vụ và các loại tội phạm mới, nhằm giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

II- Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung.

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác phòng, chống tội phạm; phải xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương mình. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm trong chương trình công tác hàng năm của ngành, địa phương; thường xuyên đôn đốc kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá tình hình để bàn biện pháp chỉ đạo tiếp theo. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm là một trong những tiêu chí để bình xét các danh hiệu thi đua, phân loại đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình tội phạm và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện và vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên có hành vi bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong công tác phòng, chống tội phạm. Cán bộ, đảng viên có vợ (hoặc chồng), con bị xử lý hình sự thì tùy theo mức độ liên đới phải xem xét khi đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo hoặc miễn nhiệm, cách chức nếu cán bộ, đảng viên đó đang giữ chức vụ lãnh đạo.

2- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trong nội dung xây dựng đời sống văn hóa phải có nội dung bảo vệ tốt an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Đặc biệt quan tâm phát động xây dựng và phát huy vai trò gia đình, nêu

cao vai trò mẫu mực của các bậc ông bà, cha mẹ, anh chị để giáo dục con cháu trong gia đình về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, gìn giữ an ninh trật tự xã hội. Gia đình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phấn đấu đạt chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư. Làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia truy bắt đối tượng bị truy nã. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tố giác, điều tra tội phạm. Tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần hạn chế tội phạm và hành vi phạm tội. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong công tác phòng, chống tội phạm.

4- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công an tỉnh xây dựng nội dung liên tịch chỉ đạo công tác giáo dục, xây dựng đạo đức, nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên; không để xảy ra tình trạng bạo lực trong học đường và các hành vi vi phạm pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào.

5- Tập trung củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn của lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm từ tỉnh đến cơ sở; trong đó nòng cốt là lực lượng công an, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chú ý xây dựng lực lượng Công an xã. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chống tội phạm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi để đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng, chống tội phạm.

6- Coi trọng nâng chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự; đảm bảo mọi vi phạm và tội phạm đều phải xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Từ thực tiễn công tác, các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm

chủ động đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm xuất hiện trên địa bàn.

7- Hàng năm, UBND tỉnh xem xét tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, huy động sự đóng góp kinh phí của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để phục vụ tích cực cho công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương; triển khai thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định của Nhà nước.

III- Tổ chức thực hiện.

1- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện.

2- Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3- Mặt trận, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

4- Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (báo cáo);
- Đảng ủy Công an Trung ương (báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, T78);
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

(đã ký, đóng dấu)

Lê Tiến Phương